

MiC MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading : 61013576
Source :	ผู้จัดการรายวัน	
Date : 17 ส.ค. 2561	Page : 111	No :

งัดม.44ลอยตัวน้ำตาล ราคาลด1-3บาท/กก. | อ่านต่อหน้า 11

งัดม.44ลอยตัวน้ำตาล ราคาลด1-3บาท/กก.

ผู้จัดการรายวัน360 - "อุตสาหกรรม" เผยข่าวดีราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานลงแน่ๆ สัปดาห์หน้าแย้มอาจเห็น 1-3 บาทต่อ กก. หลัง คสช.ออกคำสั่ง ม.44 ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายสู่การลอยตัวราคาหน้าโรงงานอิงตลาดโลกเลิกอุดหนุนราคาป้องกันรับเสรีการค้า

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงกรณีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกคำสั่งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 ม.ค.เรื่องการแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ โดยยกเว้นการใช้บังคับ (18) ของมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทรายเฉพาะในส่วนของการกำหนดราคาน้ำตาลทรายเพื่อใช้บริโภคในประเทศที่จะยกเลิกการอุดหนุนราคาไปสู่การลอยตัวที่อิงตลาดโลกซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายที่จะนำมาสู่ความเข้มแข็งทั้งโรงงาน ชาวไร่อ้อย และการส่งออกที่จะเป็นการรองรับระบบเสรีที่เป็นประโยชน์ประเทศ

"การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเป็นไปตามมติ ครม.เมื่อ ๓.ค.ที่ผ่านมาโดยหนึ่งในแนวทางคือการหาข้อยุติการพิพาทระหว่างไทยกับบราซิลที่บราซิลมองว่าไทยนั้นมีการอุดหนุนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลในประเทศที่ขัดกับกฎขององค์การการค้าโลก (WTO) และที่ผ่านมาเราก็มีทีมเจรจาและคิดว่าจากการปรับโครงสร้างไปสู่การลอยตัวครั้งนี้จะทำให้สามารถหาข้อยุติได้ ส่วนเหตุที่ต้องใช้ ม.44 ก็เพราะการปรับโครงสร้าง"ที่วางไว้จะต้องมีการปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ให้สอดคล้องแต่ขณะนี้ร่างอยู่ระหว่างการที่จะนำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งจะต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน" นายอุตตม กล่าว

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานเดิมจะบวกด้วย เงิน 5 บาทต่อ กก.จากการขายในประเทศเพื่อเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย รวมเป็น 19 บาทต่อ กก. เมื่อระเบียบใหม่ก็จะทำให้ต้องยกเลิกเงิน 5 บาทต่อ กก.ออก ราคาน้ำตาลหน้าโรงงานจะเปลี่ยนไปอิงสูตรลอนดอน No.5+ ไทยฟรีเมียมส่วนราคาขายปลีกจะสะท้อนจากราคาน้ำตาลหน้าโรงงานโดยกระทรวงพาณิชย์จะต้องติดตามไม่ให้เอาเปรียบผู้บริโภค

นางวรวรรณ ชิตอรุณ รักษาการเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) กล่าวว่า หลังประกาศลอยตัวราคาอ้อยและน้ำตาล จะทำให้ราคาน้ำตาลในประเทศเปลี่ยนแปลงไป คาดว่า ในสัปดาห์หน้าราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงาน จะลดลงขั้นต่ำได้ประมาณ 1-2 บาท จากเดิม 18-19 บาทต่อกิโลกรัม เป็นเฉลี่ยกิโลกรัมละ 17-18 บาท เนื่องจากขณะนี้ยังมีน้ำตาลสต็อกอยู่ประมาณ 3 แสนตัน

"ราคาน้ำตาลหน้าโรงงานจะลดลงแน่นอนขั้นต่ำ 1-2 บาทต่อ กก.แต่ก็อาจจะมีบางรายที่อุดหนุนน้ำตาลไม่ดีก็จะลดลงได้ 3 บาทต่อ กก." นางวรวรรณกล่าว.